

CẢNH SÁT QUỐC TẾ

Nhất Hùng



Sau ngày 30/04/75, chúng tôi còn kẹt lại ở VN. Thời gian này bị bắt "học tập chính trị" liên tục. Có một anh, gọi là cán bộ, luôn đề cao thành tích đánh thắng đế quốc Mỹ, trong bài, gọi là giảng dạy, anh ấy hay dùng từ Sen Đầm để gán cho Mỹ. Cuối giờ giảng, một "học viên" hỏi: "thưa cán bộ, Sen Đầm nghĩa là gì ạ?. Tên cán bộ ngếch cao mặt nói: thế anh không biết con Sen là gì à, là đứa người làm, vì là đứa đầy tớ trong nhà, nên nó thù mình, nó ghét mình, nó ác lắm, Sen Đầm là thế đấy...

Thật ra, "sen đầm", phiên âm từ chữ gendarme tiếng Pháp, có nghĩa là "cảnh sát". Từ "sen đầm quốc tế mà Việt Cộng hay dùng là để ám chỉ "đế quốc" Mỹ. Họ cho rằng tên Sen Đầm này tự coi mình là có quyền can thiệp vào nội bộ của các nước khác.

Sen đầm quốc tế hiểu theo nghĩa của người dân Hoa Kỳ thì lại là đóng vai trò cảnh sát bảo vệ cho thế giới và phải sẵn sàng tham chiến để gìn giữ hòa bình.

Nhưng liệu ngày nay, Hoa Kỳ có còn muốn đóng vai trò làm người cảnh sát bảo vệ cho thế giới và tiếp tục chiến đấu để bảo vệ hòa bình nữa không?

Ở Mỹ hiện nay đang có một sự phân hóa lớn giữa những người cho rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm về chính sách ngoại giao và đương nhiên là phải canh phòng cho thế giới nhưng một số đông dân chúng thì lại không đồng tình và rất hoài nghi bởi vì sau kinh nghiệm đau thương ở Iraq, nơi các phe phái đã không đồng thuận với nhau để cùng cai trị và nội chiến lúc nào cũng chực chờ, sau kinh nghiệm Afghanistan, nơi bao nhiêu xương máu của chiến binh Hoa Kỳ và đồng minh đổ ra để rồi cuối cùng Taliban vẫn trở lại cầm quyền và nhất là sau kinh nghiệm Mỹ can thiệp vào Libya, nơi các phe cấp tiến đã không đủ sức để cai trị và biến vùng đất này thành một ổ hoạt động cho al-Qaeda, nơi một ông đại sứ được chính người Libya mền chuộng đã bị hạ sát ngay trong tòa tổng lãnh sự.

Sau năm 1945 đến nay, Hoa Kỳ đã đứng ra làm người bảo đảm cho an ninh toàn cầu, nhưng không phải lúc nào Hoa Kỳ cũng can thiệp vào mọi cuộc chiến hay tìm cách ngăn cản mọi vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ đã không can thiệp vào Chiến tranh Iran-Iraq hồi thập niên 1980, một cuộc chiến không khác gì ở Syria hiện nay, khi Hoa Kỳ cảm thấy khó tin tưởng ở cả hai phe lâm chiến.

Dẫu muốn hay không, nếu không có Hoa Kỳ, tên Sen Đầm Quốc Tế bảo vệ thì các nước như Nhật Bản, Israel, Ba Lan và ngay cả ở Việt Nam nữa sẽ cảm thấy rất bất an. Từ thực tế, hơn lúc nào hết, thế giới ngày nay vẫn cần "sen đầm quốc tế Hoa Kỳ", vì ở Châu Âu, Nga đang muốn

phục hồi đế chế Liên Xô, ở Châu Á Trung Cộng ngày càng lộ rõ tính cách ngạo mạn và bá quyền ở biển Đông.

Tập Cận Bình hôm 05/03 tuyên bố "phương Đông đang lên và phương Tây đang suy tàn". Trước Quốc Hội Trung Cộng, Tập khẳng định "Trung Quốc nay có thể nhìn thẳng vào mắt thế giới". Trung Cộng tin rằng cán cân quyền lực nay nghiêng về phía mình chứ không phải Hoa Kỳ.

Trung Cộng tin rằng, họ đang ở thế thượng phong nên đã trừng phạt các nghị sĩ và nhà bình luận châu Âu kể cả một số chính trị gia Hoa Kỳ, không phải vì những gì những người này làm, mà vì những điều họ nói về Trung Cộng.

Với tổng thống Donald Trump. Chắc chắn là Mỹ sẽ quay lại với các đồng minh châu Á còn Châu Âu, nhiều phần là Tổng Thống Donald Trump sẽ yêu cầu Châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn với Châu Lục này. Với vai trò cường quốc giữ trật tự thế giới, bảo vệ dân chủ trước chế độ độc tài như Trung Cộng, vai trò mà Việt Cộng thường gọi là Sen Đầm Thế Giới và mặc dầu VC sử dụng từ ngữ này với ý tiêu cực nhưng chưa bao giờ, Việt Cộng lại cần tên sen đầm quốc tế Hoa Kỳ như lúc này.

Có dịp nói chuyện với một người Cảnh Sát Mỹ. Ông ấy hỏi: "mày thương hay mày ghét cảnh sát?". Chúng tôi hơi ấp úng trước câu hỏi đột ngột này...Ông Cảnh Sát trả lời: "lúc thương lúc ghét phải không?. Vâng đúng quá, còn trả lời gì nữa. Lúc mình làm gì sai, bị cảnh sát vịn thì ghét quá đi chứ nhưng lúc mình gặp nạn, bị kẻ hung dữ ức hiếp mà bỗng dưng cảnh sát xuất hiện thì vừa mừng vừa thương.

Suy ra thế giới cũng vậy. Việt Cộng xâm lăng miền Nam, Mỹ ra tay giúp đỡ miền Nam thì chúng gọi là "Sen Đầm Quốc Tế". Nhưng nay, khi bị gã khổng lồ hung hăng Trung Cộng bắt nạt thì đi cầu cứu anh "Sen Đầm Quốc Tế". Cùng một từ nhưng lúc thì cho là thẳng hiếu sự...lúc lại cho là anh hùng hảo hớn...tất cả cũng tùy cái tâm và việc làm của ta. Cũng như tình cảm ta dành cho anh Cảnh Sát vậy.

Nhìn lại thế giới ngày nay, bất ổn bùng nổ khắp nơi, từ Đông Âu với Nga xâm lược Ukraine, từ Trung Đông với Hamas tấn công Israel, từ Châu Phi, các bộ tộc tranh giành đẫm máu và từ thái độ bá quyền của Tàu Cộng tại Biển Đông. Thế giới rất cần một Cảnh Sát Quốc Tế để ổn định tình hình. Điềm qua các cường quốc trên thế giới, chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có đủ sức mạnh vượt trội để cầm búa gõ trong các tranh chấp quốc tế.

Hoa Kỳ nên gánh vác trách nhiệm "Cảnh Sát Quốc Tế" để văn hồi trật tự và giữ gìn hoà bình cho thế giới.

Nhất Hùng

Kính mời đọc thêm những bài viết khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NhatHung.html>

www.vietnamvanhien.net

